

Số: /BC-UBND

Hoài Nhơn, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (Khóa XX)

Căn cứ Công văn số 697/STTTT-BCVT&CNTT ngày 27/05/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX). UBND thị xã Hoài Nhơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Công tác triển khai các văn bản, quy định pháp luật trong công tác chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thị ủy Hoài Nhơn đã ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thị ủy Hoài Nhơn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND thị xã Hoài Nhơn đã ban hành các Kế hoạch chuyển đổi số hàng năm, trong đó cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ thực hiện và định hướng trong những năm tiếp theo, cụ thể:

- Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 18/4/2022 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/4/2022 về chuyển đổi số năm 2022 của thị xã Hoài Nhơn;

- Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 02/10/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn;

- Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 11/4/2023 về chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025;

- Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 16/6/2023 về triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã;

- Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 11/9/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn;

- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 11/3/2024 về chuyển đổi số thị xã Hoài Nhơn năm 2024;

- Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 20/3/2024 về triển khai chuyển đổi số cấp xã năm 2024.

Đồng thời triển khai các nội dung khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn các Sở ngành chuyên môn của tỉnh.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyển đổi số

Để quán triệt, tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số, BCĐ chuyển đổi số của thị xã do đồng chí Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng ban đã chủ động tổ chức các Hội nghị để đánh giá và triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số của thị xã Hoài Nhơn, đồng thời thực hiện lồng ghép các nội dung về công tác chuyển đổi số vào các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. Ngoài ra, các thành viên của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của thị xã đã đi đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị mà mình phụ trách.

Năm 2024, để tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong công tác chuyển đổi số, UBND thị xã đã tham mưu Thị ủy Hoài Nhơn ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 28/3/2024 của Ban thường vụ Thị ủy (khóa XX) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Công tác chỉ đạo triển khai các dịch vụ của đô thị thông minh trên địa bàn thị xã được BCĐ chuyển đổi số, Lãnh đạo UBND thị xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Đã tổ chức họp thông qua dự thảo kế hoạch, lấy ý kiến của các ngành tham gia góp ý xây dựng dự thảo để thống nhất nội dung, kinh phí triển khai thực hiện. Đồng thời giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì tham mưu UBND thị xã tổ chức triển khai trong quý III,IV năm 2024.

3. Tình hình cung cấp các ứng dụng, dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp

UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thị xã và UBND các xã, phường cập nhật, niêm yết công khai các quy trình tiếp nhận hồ sơ đúng quy định tại Phụ lục IV Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn Phòng Chính phủ. Nội dung niêm yết theo các Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của UBND tỉnh đã ban hành.

Tổng số TTHC được công khai: 476 thủ tục: Cấp huyện: 322 thủ tục (trong đó có 122 thủ tục DVC trực tuyến toàn trình, 166 thủ tục DVC trực tuyến một phần, 34 thủ tục còn lại); Cấp xã: 154 thủ tục (trong đó có 56 thủ tục DVC trực tuyến toàn trình, 59 thủ tục DVC trực tuyến một phần, 39 thủ tục còn lại).

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 476 thủ tục (cấp huyện: 322 thủ tục; cấp xã: 154 thủ tục).

4. Triển khai các nền tảng số, hệ thống số, phát triển dữ liệu số

UBND thị xã đã phối hợp với các Sở ngành của tỉnh tổ chức triển khai sử dụng các nền tảng số, hệ thống số theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến nay, 100% các nền tảng số của tỉnh đã được UBND thị xã chỉ đạo các cấp, các ngành phổ biến, thực hiện tích hợp dữ liệu vào các nền tảng số để khai thác, sử dụng đáp ứng các yêu cầu, cụ thể: Hệ thống văn phòng điện tử Idesk, Phần mềm quản lý công việc, nền tảng họp trực tuyến, hệ thống phần mềm quản lý cán bộ công chức, hệ thống các phần mềm phục vụ trên lĩnh vực kế toán – tài chính, hệ thống phần mềm quản lý giáo dục; hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch; phần mềm thống kê ngành Tư pháp; phần mềm Kiểm định chất lượng; hệ thống quản lý chứng thực tỉnh Bình Định (Uchi); hệ thống CSDL vnEdu, Smas; nền tảng học và thi trực tuyến VNPT E-Learning; phần mềm tuyển sinh đầu cấp tại các đơn vị trường học; phần mềm soạn Giáo án điện tử; MISA; Vn.edu.vn; phần mềm thời khóa biểu; phần mềm Quản lý văn bằng chứng chỉ; phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện (HIS), quản lý y tế cơ sở, tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng Covid-19; triển khai sử dụng thí điểm hệ thống Tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến của thị xã... Thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin phòng chống thiên tai của tỉnh cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Ngoài ra thị xã còn tích cực xây dựng các hệ thống số có tính đặc thù của địa phương để phục vụ việc lưu trữ, quản lý và khai thác theo yêu cầu của Lãnh đạo địa phương.

100% báo cáo về Kinh tế - Xã hội được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, quốc gia.

100% cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh liên thông theo Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung. Liên thông 100% kết quả khám sức khỏe lái xe, cấp Giấy chứng sinh, chứng tử ...

100% các xã, phường trên địa bàn thị xã đã hoàn thành nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (*tổng số dữ liệu hộ tịch đã nhập 170.856 dữ liệu*).

5. Phát triển hạ tầng số

UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường thực hiện rà soát, đầu tư trang thiết bị đáp ứng mục tiêu cơ bản nhất để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai các dịch vụ đường truyền internet đảm bảo phục vụ vận hành các nền tảng cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn thị xã. Đến nay, Hệ thống đường truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đến 17/17 xã, phường, đảm bảo hoạt động thông suốt từ Trung ương đến địa phương; Hạ tầng băng rộng cáp quang cố định phủ trên 90% hộ gia đình, 100% xã, phường; Hệ thống trang thiết bị (máy tính, máy scan, máy photocopy), dịch vụ đường truyền internet đã cơ bản đáp ứng các nhu cầu công tác tại thị xã và UBND các xã, phường; 100% cán bộ Lãnh đạo từ thị xã đến xã, phường đã được cấp chữ ký số,

sim ký số trên điện thoại di động; 100% cán bộ công chức tại bộ phận một cửa từ thị xã đến xã, phường đã được cấp chữ ký số.

Năm 2023, UBND thị xã đã thực hiện đầu tư hệ thống đài truyền thanh thông minh cho 08 xã, phường: Bông Sơn, Hoài Đức, Tam Quan Nam, Hoài Tân, Hoài Hảo, Hoài Hương, Hoài Mỹ, Hoài Hải.

Năm 2024, tiếp tục thực hiện đầu tư hệ thống đài truyền thanh thông minh 09 xã, phường còn lại. Đến hết quý III/2024, 17/17 xã, phường được đầu tư đài truyền thanh thông minh, thực hiện hoàn thành kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

6. Nhân lực chuyển đổi số

Phối hợp với Sở ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho Cán bộ công chức, viên chức của thị xã; Cán bộ Lãnh đạo, công chức của các xã, phường trên các lĩnh vực như:

- 100% cán bộ công chức thị xã, xã, phường đã được tập huấn phần mềm quản lý công việc.

- 244 cán bộ là Lãnh đạo, Công chức cấp xã đã được tập huấn nâng cao kiến thức về An toàn thông tin, chuyển đổi số.

- 212 cán bộ công chức được tập huấn danh tính số và tài khoản số.

- 298 cán bộ công chức được tham gia Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà MOOCs của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- 1215 cán bộ công chức thị xã, xã, phường, cán bộ thôn, khu phố được tập huấn kiến thức truyền thông, tuyên truyền, vận động thuộc Tiểu dự án 1 – Dự án 6 thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã trong năm 2023 và 2024.

- 82 cán bộ công chức, viên chức thị xã, xã, phường, tổ công nghệ số cộng đồng thôn, khu phố, hộ sản xuất nông nghiệp được tham gia tập huấn hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

Đồng thời cử cán bộ phòng chuyên môn thị xã tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trên lĩnh vực an toàn thông tin, chuyển đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức.

7. Truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số là quá trình thay đổi từ nhận thức đến hành động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị để phục vụ các nhu cầu và lợi ích của người dân. UBND thị xã đã tổ chức các Hội nghị về chuyển đổi số để quán triệt các nội dung thực hiện công tác chuyển đổi số cho toàn thể lãnh đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường. Tham gia các cuộc họp triển khai công tác chuyển đổi số do UBND tỉnh, các Sở, ngành tổ

chức để trang bị kiến thức, thay đổi tư duy và hành động về công tác chuyển đổi số trên lĩnh vực được phân công. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của thị xã, UBND các xã, phường luôn chủ động, tích cực tham gia vào công tác chuyển đổi số của thị xã.

Để tuyên truyền nhiệm vụ chuyển đổi số đến người dân, UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thành lập chuyên mục chuyển đổi số trên trang tin điện tử để đưa tin, bài về chuyển đổi số; tuyên truyền qua kênh giao tiếp chính thức trên mạng xã hội (Facebook, Zalo...); qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan,... Đài Truyền thanh thị xã đã có chuyên mục riêng về chuyển đổi số. Tần suất phát sóng các tin bài về chuyển đổi số ít nhất 1 lần/tuần. Tích cực xây dựng chuyên mục, đưa tin, bài về chuyển đổi số phát trên sóng phát thanh thị xã, các xã, phường; Chú trọng đưa tin, bài biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác chuyển đổi số. Từ đó dần thay đổi nhận thức của người dân về chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh toàn diện công tác chuyển đổi số trên địa bàn thị xã. Kết quả, năm 2023, đã thực hiện 50 bài tuyên truyền về Chuyển đổi số trên sóng đài truyền thanh thị xã, hơn 20 bài viết trên trang tin điện tử thị xã, 135 bài trên 02 trang Zalo “Thông tin cơ sở Hoài Nhơn” và “Thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định” tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khám chữa bệnh từ xa, chuyển đổi số và khởi nghiệp, kết quả công tác chuyển đổi số tại các địa phương, thanh niên Hoài Nhơn tiên phong trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng định danh điện tử VNEID... Phối hợp với Thị đoàn Hoài Nhơn tăng cường tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên của thị xã, kết quả 100% cơ sở Đoàn sử dụng facebook, fanpage làm công cụ tuyên truyền với trên 240 lượt tin bài trên Facebook; 120 lượt tin bài trên Zalo từ đó góp phần tạo ra chuyển biến mới trong phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn.

8. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thực hiện công tác chuyển đổi số của thị xã là hết sức cần thiết để bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin đối với các hệ thống thông tin của thị xã. UBND thị xã đã thực hiện đầu tư hệ thống bảo đảm an toàn thông tin tại 05 phòng chuyên môn của thị xã trong năm 2023, hỗ trợ kinh phí các xã, phường thực hiện đầu tư Hệ thống bảo đảm an toàn thông tin tại các xã, phường trong năm 2023. Năm 2024, tiếp tục đầu tư hoàn thành hệ thống an toàn thông tin các phòng ban còn lại của UBND thị xã.

9. Phát triển kinh tế số, xã hội số

UBND thị xã phối hợp với các Sở ngành, Doanh nghiệp Viettel, Bưu điện thị xã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh

thực hiện đăng ký tài khoản để đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, cung cấp chữ ký số cho người dân trên địa bàn. Phối hợp Chi cục Thuế khu vực Hoài Nhơn - Hoài Ân - An Lão tăng cường phổ biến, hướng dẫn đến các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện sử dụng hợp đồng điện tử, khai thuế, nộp thuế điện tử; tăng cường phổ biến phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thị xã đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Kết quả:

- Có 644/644 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp trên địa bàn thị xã sử dụng Hợp đồng điện tử, đăng ký khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 100%.

- Có 641/641 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã được lên sàn thương mại điện tử

- Có 50/50 sản phẩm OCOP thị xã có mặt trên sàn thương mại điện tử đạt tỷ lệ 100%.

- 100% các trung tâm Y tế, bệnh viện, các cơ sở giáo dục, trường học, trung tâm trên địa bàn thị xã đã triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, các cửa hiệu kinh doanh, tuyên phổ không dùng tiền mặt ở một số địa phương trên địa bàn thị xã như Tam Quan, Hoài Châu Bắc, Bồng Sơn, Hoài Hương....

- Các Phòng giao dịch, Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thị xã có chương trình mở mã QR Code cho các khách hàng đăng ký mở tài khoản để thanh toán khi giao dịch trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ.

- Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp với VNPT tổ chức triển khai mô hình tuyên phổ không dùng tiền mặt tại một số tuyến đường trên địa bàn thị xã kết hợp tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

- Đến cuối năm 2023 có 139.287/204.670 người dân được cấp danh tính số, đạt tỷ lệ 68%.

- Tăng cường phổ biến chữ ký số cho công dân trên địa bàn thị xã để thực hiện ký số trên cổng dịch vụ công tỉnh, quốc gia.

- 98% người dân được lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.

10. Kinh phí thực hiện công tác chuyển đổi số

Tổng kinh phí đã chi cho hoạt động chuyển đổi số: 12.257.922.800 đồng.
Trong đó:

- Chi đầu tư đài truyền thanh thông minh: 9.789.442.000 đồng;

- Chi hỗ trợ xã phường thực hiện đề án 06: 324.700.000 đồng;

- Chi đầu tư hệ thống ATTT thị xã: 840.346.000 đồng;

- Chi hỗ trợ 17 xã, phường thực hiện hệ thống ATTT: 910.000.000 đồng; kinh phí xã, phường bổ sung: 739.000.000 đồng;
- Chi đầu tư hệ thống truy xuất nguồn gốc dừa Tam Quan: 39.000.000 đồng;
- Chi thực hiện 12 mã qr code giới các điểm di tích lịch sử trên địa bàn thị xã: 24.000.000 đồng;
- Chi hỗ trợ thực hiện đề án 06: 62.700.000 đồng;
- Chi hoạt động xã hội số lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 13.130.000 đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Những kết quả tích cực

- Sự quyết liệt của người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị và địa phương.
- Người dân đã được tuyên truyền về chuyển đổi số, được hướng dẫn kỹ năng số nên nhận thức của người dân trên địa bàn thị xã được nâng lên một bước.

2. Những vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân

- Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập với đội ngũ, lực lượng tham gia của các đoàn thể, lực lượng nòng cốt là Đoàn Thanh niên để hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tích cực, thường xuyên liên tục...
- Người dân chưa thể thay đổi ngay được thói quen sử dụng công nghệ số thay cho các quan hệ giao dịch trực tiếp trong đời sống xã hội thường ngày. Tỷ lệ người dân chưa sử dụng thiết bị công nghệ, điện thoại thông minh còn nhiều.
- Tỷ lệ người dân sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán các dịch vụ như điện, nước, viện phí, học phí còn hạn chế.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Công tác xây dựng Đô thị thông minh thị xã Hoài Nhơn đã xác định danh mục nhiệm vụ và đang rà soát triển khai. Tuy nhiên theo định hướng thực hiện với các hệ thống phần mềm của tỉnh hiện nay, để thuận lợi việc triển khai trong năm 2024 và những năm tiếp theo, UBND thị xã kiến nghị:

- Đối với việc kết nối, tích hợp dữ liệu, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan hỗ trợ để việc kết nối được thuận lợi.
- Thị xã xác định triển khai dùng chung ứng dụng Bình Định Smart City trên thiết bị di động cho người dân trên địa bàn thị xã do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh quản lý. Kiến nghị UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông có phương án để triển khai tại thị xã, đảm bảo toàn tỉnh dùng chung một ứng dụng dành cho người dân.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2025

1. Phương hướng

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

- Tiếp tục đầu tư Hệ thống bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các phòng, ban còn lại của UBND thị xã.

- Tiếp tục đầu tư hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho 09 xã, phường còn lại của thị xã.

- Tiếp tục tăng cường tích hợp, cập nhật dữ liệu của thị xã vào các hệ thống số, nền tảng số của tỉnh xây dựng để chia sẻ dữ liệu, khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, của tỉnh phục vụ công tác ra quyết định dựa trên dữ liệu số.

- Phối hợp triển khai các nền tảng số, hệ thống số phục vụ cho phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của thị xã.

- Triển khai xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thị xã theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX).

2. Nhiệm vụ, giải pháp

- Đẩy nhanh triển khai các nền tảng dữ liệu số do tỉnh ban hành; Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, từ đó tổ chức triển khai đến các địa phương để khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu của tỉnh, quốc gia; Bảo đảm việc kết nối, chia sẻ và cập nhật dữ liệu của thị xã lên các hệ thống số tuân thủ theo Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng.

- Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện cấp chữ ký số cho người dân trên địa bàn thị xã để phục vụ vào các giao dịch trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia.

- Phối hợp với các Sở ngành chuyên môn của tỉnh triển khai xây dựng các đô thị thông minh trên địa bàn thị xã. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng trên lĩnh vực an ninh trật tự, chiếu sáng thông minh, giao thông thông minh, y tế, giáo dục.

- Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để thực hiện đầu tư Hệ thống đài truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông và hạ tầng CNTT phục vụ công tác chuyển đổi số trong năm 2024.

UBND thị xã Hoài Nhơn báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông; (b/c)
- TT Thị ủy Hoài Nhơn; (b/c)
- TT HĐND thị xã; (b/c)
- CT, các PCT UBND thị xã; (b/c)
- BCĐ Chuyển đổi số; (b/c)
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; (t/hiện)
- UBND các xã, phường; (t/hiện)
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hữu Thảo